



# BANPU ครึ่งปีหลังฟื้นตัว

■ มั่นใจสร้างEBITDAโตต่อเนื่อง ■ Q4เริ่มรับรู้กำไรแหล่งก๊าซBarnett

นิวส์ คอนเน็กซ์ – BANPU ชี้แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังฟื้นตัว มั่นใจสร้าง EBITDA โตต่อเนื่องทุกไตรมาสที่เหลือ เริ่มรับรู้กำไรแหล่งก๊าซบาร์เน็ตไตรมาส 4 จ่ายไฟโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวางปลายปี ขณะที่ “บ้านปู เน็กซ์” เริ่มมีกำไรปี 64

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยในงาน Opportunity Day ว่า บริษัทมั่นใจว่าในช่วงปีที่เหลือของปี 63 (ไตรมาส 3-4/63) จะสามารถสร้างกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) โตต่อเนื่องจากไตรมาส 2/63 มี EBITDA เป็นบวกที่ 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ครึ่งปีแรกมี EBITDA อยู่ที่ 236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รองลงมาเป็นธุรกิจก๊าซธรรมชาติ



สมฤดี ชัยมงคล

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 63 คาดว่าราคาถ่านหินตลาดโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกเฉลี่ยระดับ 40 ปลายๆ ถึง 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยยังมั่นใจว่าปีนี้จะยังคงผลิตได้ตามเป้าหมายคือ อินโดนีเซีย 22.7 ล้านตัน ออสเตรเลีย 13.3 ล้านตัน

พร้อมกันนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามช่วงไฮซีซั่น โดยราคาก๊าซ

ธรรมชาติอ้างอิงราคา Henry Hub ขณะนี้อยู่ระดับ 2.4-2.5 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู

อีกทั้งในช่วงครึ่งปีหลัง 63 ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการเข้าซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ (Barnett) สหรัฐอเมริกา โดยปรับเปลี่ยนจากภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 1 ต.ค. 2563 ซึ่งพิจารณาจากสัญญาณการปรับตัวขึ้นของตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรับรู้กำไรในไตรมาส 4/63 ทั้งนี้

ขณะที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ได้รับปัจจัยหนุนจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง ที่มีอัตราความพร้อมจ่ายไฟฟ้าในระดับ 100% โรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว กลับมาเดินเครื่องผลิตตามปกติหลังจากหยุดซ่อมบำรุงช่วงไตรมาส 2/63 พร้อมกันนี้ ยังได้รับปัจจัยหนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม EI Wind Mui Dinh ขนาดกำลังการผลิต 37.6 เมกะวัตต์ ที่ไตรมาส 4/63 จะเป็นช่วงไฮซีซั่นพลังงานลม ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวาง (Shanxi Lu Guang) ในจีน กำลังผลิต 396 เมกะวัตต์ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 83% มั่นใจว่าจะ COD ได้ปลายปีนี้ ส่วนบริษัทบ้านปู เน็กซ์ จำกัด คาดว่าจะเริ่มมีกำไรต้นปี 64



**จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์....** นายพิศิษฐ์ เสรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีเปิดงานจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ไทยกับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการขายแฟรนไชส์ไทยในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และเวียดนาม) และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นภายใต้โครงการ “พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ DBD





# SEAFCO ลุยประมูลงานใหม่เต็ม Backlog

นิเวศ คอนเน็คท์ - SEAFCO คาดรายได้รวมปี 63 ทำได้ราว 3,000 – 3,100 ล้านบาท ต่ำกว่าที่คาดว่าจะทำได้ราว 3,300 ล้านบาท รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่ยังไม่สามารถเข้าประเทศได้ ขณะที่ปัจจุบันมี Backlog อยู่ที่ 2,100 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานใหม่มูลค่ารวมเกือบ 5,000 ล้านบาท คาดได้รับงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ดร.ณรงค์ ทักศนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพีแฉี่ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้ของบริษัทในปี 63 คาดว่าจะทำได้ที่ระดับ 3,000-3,100 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,062.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเป้าหมายเดิมที่คาดว่าจะทำได้ราว 3,300 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบในเรื่องของแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็นผลจากมาตรการที่ไม่ให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศ ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3/63 คาดว่าจะทรงตัวจากไตรมาส 2/63 เพราะยังติดปัญหาทางด้านแรงงานยังไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานได้



**ดร.ณรงค์**  
ทักศนิพันธ์

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) รวมอยู่ที่ 2,159.23 ล้านบาท แบ่งเป็นงานภาครัฐ 72% และงานภาคเอกชน 28% ซึ่ง Backlog ดังกล่าว บริษัทจะทยอยส่งมอบในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 ประมาณ 1,500-1,600 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกราว 600-700 ล้านบาท จะทยอยส่งมอบในปี 64 ขณะที่บริษัทยังอยู่ระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ภายในปีนี้คิดเป็นมูลค่ารวม 4,979 ล้านบาท แบ่งเป็นงานภาครัฐ จำนวน 2,218 ล้านบาท และงานภาคเอกชน จำนวน 2,761 ล้านบาท ซึ่งบริษัท

คาดหวังได้รับงานประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะที่แนวโน้มธุรกิจในประเทศเมียนมาที่ดำเนินการภายใต้ Seafco (Myanmar) Co., Ltd. ซึ่ง SEAFCO ถือหุ้นในสัดส่วน 80% นั้น ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจ ซึ่งล่าสุดบริษัทเตรียมเข้ารับงานเสาเข็มเจาะ มูลค่าประมาณ 20-30 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 4/63 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมส่งทีมงานเข้าพื้นที่ โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีรายได้จากเมียนมาเข้ามาจำนวน 62.41 ล้านบาท

# WHA บัคขายสินทรัพย์กว่า 4 พันล.

นิเวศ คอนเน็คท์ - WHA เตรียมขายสินทรัพย์เข้ากอง WHART และ HREIT มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท พร้อมลุ้นผลงานครึ่งปีหลังฟื้นตัวหลังธุรกิจโลจิสติกส์กลับมาฟื้นตัว ขณะที่แผนเปิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 4 แห่งยังเดินหน้าตามแผน

**น**างสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่า ภายในช่วงไตรมาส 4/63 บริษัทมีแผนขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT ทั้ง 2 กอง ได้แก่ WHART และ HREIT ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากการขายมูลค่ารวมกว่า 4 พันล้านบาท ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ฟื้นตัว รวมถึงช่องทาง E-Commerce และ Consumer เติบโตได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ในปีนี้นับบริษัทคาดว่าจะมีพื้นที่



**จรีพร**  
จารุกรสกุล

ให้เช่าเพิ่มเป็น 200,000 ตรม. หลังจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี (ม.ค. - มิ.ย.) สามารถขายพื้นที่เพิ่มเติมไปได้ราว 92,000 ตรม. ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้นราว 150,000 ตรม. และในช่วงไตรมาส 3/63 บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขาย Data Center ซึ่งร่วมทุน

กับบริษัทอื่นจำนวน 1 แห่ง โดยจะรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งจะรับรู้รายได้จากธุรกิจการขายที่ดินเข้ามาเพิ่มเติมจากก่อนนี้ที่มีการเลื่อนชำระในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดหนัก

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับลดเป้าหมายรายได้ในปี 63 เหลือใกล้เคียงกับปีก่อนจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตราว 15% และได้ปรับเป้าหมายยอดขายที่ดินปีนี้เหลือ 900 ไร่ จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,400 ไร่ ส่วนแผนการเปิดนิคมแห่งใหม่อีกจำนวน 4 แห่ง ยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ในช่วงไตรมาส 4/63 หนึ่งแห่ง และที่เหลือจะทยอยเปิดตั้งแต่ปี 64-66 บริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม คาดว่าปีนี้จะมียอดขายที่ดินมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยลูกค้ากลุ่มต่างๆยังคงให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง



# KTB ขานรับโครงการ DR BIZ

นิวส์ คอนเน็กซ์ – KTB พร้อมช่วยเหลือลูกหนี้ตามโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” ของ ธ.ป.ท. เร่งพิจารณาปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท หวังช่วยลูกค้าให้สามารถฟื้นตัว และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ที่ผ่านธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างเต็มที่ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมประสานงานกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ ในการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย ภายใต้โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เพื่อบรรเทาภาระหนี้ของลูกค้า และให้สามารถฟื้นตัวกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งให้ความช่วยเหลือ



เอกชัย เตชะวิริยะกุล

ลูกค้าธุรกิจทุกประเภทและทุกอุตสาหกรรม ที่มีเจ้าหนี้หลายราย และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท มีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ หรือผิต้นัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่งเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการเจรจาปรับเงื่อนไขสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และมีช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกค้าภาคธุรกิจให้ได้

โดยธนาคารเจ้าหนี้ทุกธนาคารจะบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หาผู้ร่วมทุน ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ซึ่ง KTB พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการภาคธุรกิจซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติโดยเร็ว ลดภาระทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤติ

## ภาพข่าว



### ซีไอเอ็มบี ไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

สุธีร์ ไล่ไธสงานกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน และประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร พร้อมผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกมาเชิญชวนประชาชนร่วมเป็น 1 ในขบวนกรสายเลือดฮีโร่ บริจาคโลหิตฝ่าโควิด-19 ไปด้วยกัน บริจาคโลหิตได้ทุกวัน ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ที่มาบริจาคตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ จะได้รับหน้ากาก Blood Hero จากสภากาชาดไทยเป็นที่ระลึก ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2564300

### อนันดา จัดงานใหญ่แห่งปี “ANANDA URBAN PULSE 2020”

นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “ANANDA URBAN PULSE 2020” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โปรแรงสุดในรอบปี รีบคว้า! ก่อนพลาด” นำโครงการคุณภาพเยี่ยมพร้อมอยู่กว่า 39 โครงการทั่วกรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 1.44 – 49 ล้านบาท พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ วันที่ 20 กันยายนนี้ ณ Sales Gallery ทุกโครงการที่เข้าร่วมรายการ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 316 2222 หรือ [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th)

